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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามญัที่ 2 /2565 
วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม  ๒๕65  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ สมศักดิ์ ทองแย้ม 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 ชนะพันธ์ สุดใจ 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นางนิทรา    กําลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     กําลังหาญ 

3 นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

4 นางสาวอิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย หัวหน้าสํานักปลัด อิณพรรณวดี ศรีวิริยไชย 

5 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองช่าง บรรพจน์ นุชอนงค์ 

6 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย 

7 นางสาวศุรจนากร     มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร    มณีอินทร์ 

8 นางนฤมล  ธรรมรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นฤมล  ธรรมรัตน์ 

9 นางสาวน้ําผึ้ง  ปทุมานนท์ นักจัดการงานทั่วไป น้ําผึ้ง  ปทุมานนท์ 

10 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  อ่อนเถื่อน 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจําที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

                    ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)      - อําเภอบางปลาม้าได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีว่า
กรมชลประทานแจ้งว่า ตามประกาศกองอํานวยการน้ําแห่งชาติฉบับที่ 21/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
เรื่ องเฝ้ าระวัง พ้ืนที่ เสี่ ยงน้ํ าหลากและน้ํ าท่วมฉับพลัน จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือ                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และ   
อ่าวไทย มีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพ่ิมมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งทําให้ปริมาณน้ําที่เหนือ
เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง 1,450 ถึง 1,550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานมีความจําเป็นต้อง
ระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พ้ืนที่
ริมน้ํามีระดับน้ําเพ่ิมสูงขึ้น จากปัจจุบันอีกประมาณ 0.50 เมตร กรมชลประทานจึงแจ้งให้ทราบว่า เพ่ือเป็น        
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้ าง
การรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลัน 
 

 ที่ประชุม  -  รับทราบ เอก 
  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่
3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565   

    

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่
ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3/2565 เมื่อวันอังคาร     
ที ่12 กรกฎาคม 2565 ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
    

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3/2565 เมื่อ
วันอังคารที ่12 กรกฎาคม 2565 ด้วยเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

  
  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา / ด าเนินการ 
 

   3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3/2565)   

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในลําดับต่อไปก็จะขอให้นักวิเคราะห์  ได้ชี้แจง
รายละเอียดการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3/2565)ให้ที่ประชุมได้
ทราบต่อไป 

 



๔ 
 

นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  -  เรียนท่านประธานสภา      
ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้นะค่ะ ระเบียบวาระที่  3.1 เรื่องการพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3/2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจําเป็นเสนอคณะพัฒนาท้องถิ่น         
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่  เพ่ิมเติมสําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ โดยการนําโครงการมากประชาคมของแต่ละ
หมู่บ้านมาเพ่ือนําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในปี พ.ศ. 2561 – 2565) ก็ขอให้ทุกท่านได้ดูในร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้แจกให้กับทุกท่านไป มุมสีฟ้า  

ในหน้าที่ 1  ผ.01 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนงานสาธารณสุข  
หน้าที่ 2 ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน (ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)  หมู่ที่ 1 – 9 ใน
พ้ืนที่ตําบลจรเข้ใหญ่ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีนกับประชาชน เพ่ือควบคุมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ประชาชนหมู่ที่ 1-9 ในพ้ืนที่ตําบลจรเข้ใหญ่  งบประมาณ 
90,000 ปี 2565  ตัวชี้วัด สุขภาพประชาชนดีขึ้น   ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน  ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข 
โครงการที่ 2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ 1-9 
ในพ้ืนที่ตําบลจรเข้ใหญ่  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน  เป้าหมาย  
ประชาชนหมู่ที่ 1-9 ในพ้ืนที่ตําบลจรเข้ใหญ่  งบประมาณ 90,000 ปี 2565   ตัวชี้วัด ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองและผู้อ่ืนได้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง  ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุข    

ในหน้าที่ 3 แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน จํานวน 
3 โครงการ เป็นเงิน 3,310,300 บาท  

หน้าที่ 4 เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา ที่จับตามยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนสายบ้านจรเข้ใหญ่-
สามัคคีธรรม ถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลํารางลาดหมาเน่า วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมต่อถนนสายบ้านจรเข้ใหญ่-สามัคคีธรรม ถึงสะพานค.ส.ล. ข้ามลํารางลาดหมาเน่า  เป้าหมาย ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปี 2565 งบประมาณ 1,478,100 บาท ตัวชี้วัด จํานวน     
1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น  ผู้รับผิดชอบ กองช่าง โครงการที่              
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสะพาน ค.ส.ล.ตลาดบ้านโพธิ์ศรีถึงบริเวณบ้านนางบุญยืน สมสวย  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสะพาน ค.ส.ล. ตลาดบ้านโพธิ์ศรี ถึงบริเวณบ้าน
นางบุญยืน สมสวย เป้าหมาย ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปี 2565 



๕ 
 

งบประมาณ 461,200 บาท  ตัวชี้วัด จํานวน 1 สาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่สะดวกรวดเร็วขึ้น  
ผู้รับผิดชอบ กองช่าง   

หน้าที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางสาวสํารวย อ่อนดีสวัสดิ์ ถึงเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ํา
ชลประทาน หมู่ที่ 9 วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จากบ้านนางสาวสํารวย  อ่อนดีสวัสดิ์            
ถึงเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ําชลประทาน หมู่ที่ 9 เป้าหมาย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 526.00 เมตร         
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,578.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง
และทางเชื่อมขึ้นลงตามสภาพ ปี 2565 ตัวชี้วัด จํานวน 1 สาย  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีทางสัญจรที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น  ผู้รับผิดชอบ กองช่าง 

 รายละเอียดทั้งหมดของโครงการที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3/2565) ก็มีตามที่ได้กล่าวไป ท่านใดสงสัยตรงไหน หรือมีผิดตรงไหน ในร่างแผนที่เพ่ิมเติมไหมค่ะ ถ้าไม่มี
ขอขอบคุณค่ะ 

 

   นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในวาระนี้ขอเชิญท่านนายกชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 

   นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในกรณีของหมู่ 2 นี้ เผื่อมีงบนอกมาจะผมก็นําเงินที่มีอยู่ไปทําให้หมู่ 9 ใน ปีนี้ก็จะมีหมู่ 2 หมู่ 6    
ทีไ่ด้ทําแนน่อน บางท่านอาจจะไม่เข้าใจ ในส่วนของหมู่ 9 ปีที่แล้วก็ไม่ได้ทํา แต่ปีนี้เขาขอถมดิน แต่ว่าการถมดินนั้น
สถานการณ์ตอนนี้น้ําค่อนข้างลงแล้ว ผมคิดว่าถ้าลงแบบนี้อีกสัก 2-3 วัน ก็น่าจะได้ดําเนินการถมดินได้ ไม่ว่าจะเป็น
หมู่ 9 หรือหมู่ 4 ก็น่าจะดําเนินการได้ แต่ถ้าน้ําไม่ลงไม่สามารถดําเนินการถมดินได้  ก็อาจจะต้องมีการเบิกเงิน
เหลื่อมปี แล้วเอาไปดําเนินการในช่วงน้ําลง ในส่วนของหมู่ 2 นั้น คือผมขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปรายจ่ายของปี 
2565 ถ้าได้มาจริงๆ ก็จะมีแผนที่จะประกาศช่วงปลายเดือนนี้ แต่ถ้ามีเงินเข้ามาล้านกว่าบาทจริงๆ ก็จะนําเงิน
อุดหนุนนั้น มาทําของหมู่ 2 ผม พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เงินตกสะสม ส่วนหมู่ 6 นั้นก็จะทําให้ในปีนี้จริงๆ         
ก็เป็นเงินในข้อบัญญัติ เรื่องที่ผมได้บอกทุกๆครั้งว่าทุกหมู่จะต้องมีโครงการได้ทําในทุกปี ผมก็พยายามทําให้         
ทุกหมู่บ้าน คือในส่วนตรงนี้ของหมู่ 3 เองก็กําลังให้ช่างคิดงาน คือเมื่อวันที่ไปจ่ายเบี้ยยังชีพผมก็บอกกับทางสมาชิก
ให้ตัดต้นไม้ตัดต้นยูคา ซึ่งเขาก็จะดําเนินการให้ตรงหน้าบ้านตาโปรดหน้าบ้านตาตี๋ มันจะมีต้นยูคาขึ้นอยู่ข้างทาง     
ถ้าเราจะไปซ่อมแซม เราก็ต้องดําเนินการตัดต้นไม้ตรงนั้น กําลังให้ช่างคิดงานอยู่ ฝากสมาชิกหมู่ 3 ช่วยตามเรื่องให้
ด้วยครับ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3/2565) ขอให้ยกมือด้วยครับ 
   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2565)  
 

3.2 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่
1/2565)   

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในลําดับต่อไปก็จะขอให้นักวิเคราะห์ ได้ชี้แจง
รายละเอียดการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) ให้ที่ประชุมได้
ทราบต่อไป 



๖ 
 

 

  นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  -  เรื่องการพิจาณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) ก็ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับล่าสุด ข้อ 22 เหมือนกัน ขอให้ดูที่เย็บมุมสีเหลือง 

หน้าที่ 1 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา จํานวน 1 โครงการ  
หน้าที่ 2 เป็นรายละเอียดโครงการพัฒนา โครงการที่ 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกาช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานราชการต่างๆ เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับศูนย์ จํานวน 10,000 บาท และรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอบางปลาม้า จํานวน 17 แห่งๆ ละ 10,000 บาท ปี 2566 จ านวนเงิน 180,000  บาท ตัวชี้วัด 1  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอบางปลา
ม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด  

หน้าที่ 3 เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนหมู่บ้านและแผนชุมชน จํานวน 9  โครงการ เป็น
เงิน 38,232,200 บาท  

หน้าที่ 4 รายละเอียดโครงการพัฒนา ขอตัดโครงการแรกออกนะค่ะ โครงการที่ 1 จะเป็น โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางสาวสํารวย อ่อนดีสวัสดิ์ ถึงเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ําชลประทาน หมู่ที่ 9 วัตถุประสงค์ เพ่ือ
เป็นการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จากบ้านนางสาวสํารวย อ่อนดีสวัสดิ์ ถึงเชื่อมต่อถนนคันกั้นน้ําชลประทาน หมู่ที่ 9 
เป้าหมาย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 526.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปี 2566 งบประมาณ 1,371,000 บาท  

หน้าที่ 5 โครงการที่ 1.โครงการระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน กําลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 2      
บ้านจรเข้ใหญ่ ตําบลจรเข้ใหญ่ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค-
บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิต
น้ําประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กําลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท 
ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ําบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ไดร้ับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ําสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
โครงการที่ 2. โครงการระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 
ครัวเรือน  กําลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย  หมู่ที่ 4 บ้านทับน้ํา ตําบลจรเข้
ใหญ่ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้
มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment 
System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กําลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบ
บัญชีนวัตกรรมไทย  จํานวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ํา
บริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ํา
สะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและท่ัวถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง   

หน้าที่ 6 โครงการที่ 3.โครงการระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน กําลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 5     
บ้านจระเข้น้อย ตําบลจรเข้ใหญ่ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค -
บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิต



๗ 
 

น้ําประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กําลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท 
ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ําบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ําสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 
โครงการที่ 4.โครงการระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 
ครัวเรือน กําลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย  หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ศรี ตําบลจรเข้ใหญ่ 
อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้
มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment 
System) ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กําลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชี
นวัตกรรมไทย  จํานวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ํา
บริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ํา
สะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและท่ัวถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  

หน้าที่ 7 โครงการที่ 5.โครงการระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน กําลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 7 บ้านดอนหนาม
แดง ตําบลจรเข้ใหญ่ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ําประปา 
(Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กําลังการผลิต  10 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด 
ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ําบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการ
แก้ไขความเดือดร้อนมีน้ําสะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและท่ัวถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง โครงการที่ 
6 โครงการระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กําลัง
การผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย  หมู่ที่ 8 บ้านศาลาท่าทราย ตําบลจรเข้ใหญ่ อําเภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูก
หลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) 
POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กําลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชี
นวัตกรรมไทย จํานวน 1 ระบบ ปี 2566 งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ํา
บริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนมีน้ํา
สะอาดใช้อุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียงและท่ัวถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง  

หน้าที่ 8 โครงการที่ 7 โครงการระบบผลิตน้ําประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน กําลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 9 บ้านกลาง 
ตําบลจรเข้ใหญ่ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค อย่าง
พอเพียง ที่ได้มาตรฐานถูกหลัก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ปริมาณงาน ติดตั้งระบบผลิตน้ําประปา (Water 
Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน กําลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 1 ระบบ ปี 2566  งบประมาณ 5,200,000 บาท ตัวชี้วัด 
ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ําบริโภคที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้รับการ
แก้ไขความเดือดร้อนมีน้ําสะอาดใช้อุปโภค -บริโภค อย่างพอเพียงและทั่วถึง หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
รายละเอียดทั้งหมดของโครงการที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) ก็มี
ตามท่ีได้กล่าวไป ท่านใดสงสัยตรงไหน หรือมีผิดตรงไหน ในร่างแผนที่เพิ่มเติมไหมค่ะ  ถ้าไม่มีขอขอบคุณค่ะ 
 



๘ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
1/2565) ขอให้ยกมือด้วยครับ 
   

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1/2565) 
 

   3.3 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนสายบ้านจรเข้ใหญ่ - สามัคคีธรรม 
ถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามล ารางลาดหมาเน่า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,478,100 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก 
 - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณคงเหลือก่อน โอน 
1,981,500 บาท โอนลดครั้งนี้ 400,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,581,500 บาท  
 - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ พิการ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
387,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 140,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 247,500 บาท 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน ประเภทค่าไฟฟ้า งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 223,852.73 บาท โอนลดครั้งนี้ 130,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 93,852.73 บาท  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 137,068.47 บาท โอนลดครั้งนี้ 100,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
37,068.47 บาท   
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายการค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 112,200 บาท     โอนลดครั้งนี้ 
112,200 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 118,335 บาท โอนลดครั้งนี้ 70,000 บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 48,335 บาท   
 - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
171,402 บาท โอนลดครั้งนี้ 171,402 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 235,070 
บาท โอนลดครั้งนี้ 130,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 105,070 บาท  
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 165,700 บาท โอนลดครั้งนี้ 165,700 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 78,110 บาท โอนลดครั้งนี้ 58,798 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 19,312 บาท 
 



๙ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ในลําดับต่อไปก็จะขอให้นักวิเคราะห์ ได้ชี้แจงระเบียบ
ให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

 นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  -  ในวาระท่ี 3.3 – 3.4 เป็นเรื่อง
การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทํา  ให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้

ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไปครับ 
 

   นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)  - ก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับ ในส่วนของโครงการไหน  
ที่ยังไม่ได้ทํา ก็จะโอนมาทําไปปีให้ครบทุกหมู่ เช่นเดียวกับในข้อบัญญัติก็คือในส่วนของหมู่ไหนที่ไม่มีในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นๆ เราก็จะโอนกป็ลายปีแบบนี้ ในส่วนของเงินมันจะต้องตั้งเป็นรายจ่ายประจําไว้ก่อน
ค่าใช้จ่ายของใครบ้าง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ นมและอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆ ต้องตั้งอย่างแน่นอน
ในส่วนของเงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนของพวกเรา และของตําแหน่งที่มีคนมาลงและไม่มาลง อย่างเช่น      
ปลัดอบต. ผอ.กองต่างๆ เราจําเป็นต้องตั้งไว้ให้ครบ แต่พอปลายปีแล้วมีเงินเหลือเราก็จะโอนเงินต่างๆที่มีอยู่มาทํา
โครงการต่างๆให้แต่ละหมู่ โครงการหมู่ 2 อาจจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูง 1 ล้านกว่าบาท เพราะว่าเมื่อปีที่แล้ว       
เขาไม่ได้ทําและปีหน้าเขาก็จะเว้นให้พวกเราไม่ได้ทําโครงการของหมู่ หมู่ไหนใช้โครงการล้านกว่าก็จะประมาณนี้    
คือผลัดกัน ก็ขอชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบและขอให้เจ้าของหมูไ่ด้กล่าวในที่ประชุมสักเล็กน้อยครับ 
 

   นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2)  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของโครงการหมู่ 2 นั้น งบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ซึ่งเป็นงบที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อ
ปีที่แล้ว ผมไม่ได้ทําโครงการเงินล้านกว่าบาทนั้นก็ค่อนข้างเยอะ เยอะกว่าทุกหมู ่ซึ่งในปีหน้านั้นผมก็จะหยุดโครงการ 
ซึ่งแต่ละหมู่ก็สามารถนํางบประมาณในส่วนของหมูผมนั้นไปใช้ได้  ก็เหมือนเป็นการเบิกล่วงหน้า หรือในปีข้างหน้า    
ถ้าหมู่ 2 ไม่มีโครงการใหญ่ๆ ผมก็อาจจะหยุดโครงการอีก ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนสายบ้านจรเข้ใหญ่ - สามัคคีธรรม   
ถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลํารางลาดหมาเน่า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,478,100 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนน
สายบ้านจรเข้ใหญ่ - สามัคคีธรรม ถึงสะพาน ค.ส.ล.ข้ามลํารางลาดหมาเน่า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,478,100 บาท 

 



๑๐ 
 

 3.4 เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสะพาน ค.ส.ล. ตลาดบ้านโพธิ์ศรี ถึงบริเวณ
บ้านนางบุญยืน สมสวย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 461,200 บาท โดยขออนุมัติโอนจาก 

 

 - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือจําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 105,070 บาท โอนลด
ครั้งนี้ 90,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 15,070 บาท 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 18,126 บาท โอนลดครั้งนี้ 18,126 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,500 บาท โอนลดครั้งนี้ 50,500 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
โอนลดครั้งนี้ 27,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 72,000 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 214,240 บาท โอนลดครั้งนี้ 35,580 บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 178,660 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 80,560 บาท โอนลดครั้งนี้ 12,480 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 68,080 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 10,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 10,000 บาท คงเหลืองบประมาณ หลังโอน 0 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ ายอ่ืน ๆ รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 12,430 บาท โอนลดครั้งนี้ 12,430 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ  รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (รายหัว) งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 25,500 บาท โอนลดครั้งนี้ 25,500 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน ประเภทค่าไฟฟ้างบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 31,243.99 บาท โอนลดครั้งนี้ 23,000บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,243.99 บาท 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 68,600 บาท โอนลดครั้งนี้ 30,920บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 37,680 บาท 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,900 บาท โอนลดครั้งนี้ 19,900 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 



๑๑ 
 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดําเนินงาน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 41,000บาท โอนลดครั้งนี้ 
21,000บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000 บาท 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 48,928 บาท โอนลดครั้งนี้ 30,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 18,928 บาท 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 21,920 บาท โอนลดครั้งนี้ 21,920 บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากรประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,312 บาท โอนลดครั้งนี้ 19,312 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้    
(ค่า K) รายการ ค่าเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ) 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 16,692บาท โอนลดครั้งนี้ 13,532 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 3,160 บาท 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอเชิญสมาชิกหมู่ท่ี 6 ครับ 
 

นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6)  -  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของหมู่ 6 นั้นถนนก็ค่อนข้างชํารุดและเสียหายมาก ทําให้การสัญจรไปมาของ
ชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกสบาย ก็จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างถนนใหม่ครับ 
 

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ผมจะขอมติ
เลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสะพาน ค.ส.ล. ตลาดบ้านโพธิ์ศรี ถึงบริเวณ
บ้านนางบุญยืน สมสวย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 461,200 บาท ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงจํานวน 8 เสียง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอสะพาน 
ค.ส.ล. ตลาดบ้านโพธิ์ศรี ถึงบริเวณบ้านนางบุญยืน สมสวย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง         
งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 461,200 บาท 
 

   3.5 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 การรับ
หลักการ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ในลําดับต่อไปก็จะขอให้นักวิเคราะห์ ได้ชี้แจงระเบียบ
ให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
 

 นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อ



๑๒ 
 

สภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) ซึ่งในหมวด 3 เรื่อง
วิธีการจัดทํางบประมาณ ข้อ 23 วรรคสอง กําหนดให้ คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาฯ ท้องถิ่นภายในวันที่ 
15 สิงหาคม 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยวรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภาฯ ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 

ในการประมาณการรายรับนั้นก็เป็นไปตามระเบียบฯ ให้ประมาณการรายรับให้ใกล้เ คียงกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คือปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งรายรับจริงของอบต.จรเข้ใหญ่ ณ ปัจจุบันนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
30,887,856.32 บาท เหลือเวลาอีกสองเดือนคือเดือนสิงหาคมและกันยายน 2565 คาดว่าจะได้รับงบประมาณ
เข้ามาอีก 3,200,000 บาท ก็เท่ากับว่าอบต.จรเข้ใหญ่ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 
เป็นเงิน 34,087,856.32 บาท ก็จะสูงกว่าการประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2565 เป็นเงินประมาณ 
87,856.32  ฉะนั้นอบต. ก็จะต้องตรวจสอบรายรับอยู่ตลอด ก่อนที่จะมีการใช้งบประมาณออกไป โดยอบต.        
มีรายจ่ายประจําที่จําเป็นอยู่หลายอย่าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
เงินเดือนคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ค่าอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กเล็กและนักเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพ้ืนที่อบต.ทั้ง 4 แห่ง และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่อบต.ต้องมีการจัดลําดับ
ความสําคัญไว้ และโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีฯ จะต้องปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้ท่านนายก ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ อบต.จรเข้ใหญ่ได้
ประมาณการรายรับไว้ 34,500,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 500,000 บาท ทางอบต. ต้องตั้งรายจ่ายประจํา  
ที่เราจะต้องตั้งให้ครบถ้วนทุกตําแหน่ง ทุกหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนเขา แล้วในส่วนของหัวใจสําคัญของท่านสมาชิก
เข้าใจว่าต้องเป็นเรื่องโครงการในหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าโครงการของเราที่จะใส่ในข้อบัญญัตินี้ เงินมันไม่เพียงพอ
แต่เราใส่ไว้ 2 หมู่ ก็คือไฟฟ้าโซล่าเซลล์หมู่ 3 และหมู่ 8 ส่วนหมูที่เหลือก็คือโครงการอันดับหนึ่งที่ท่านตั้งไว้
ยกตัวอย่างเช่นหมู่ 6 ต้องเป็นเรื่องประปาก็คือเป็นการถมดิน ของหมู่ 9 เป็นโครงการถนนบ้านนางอนงค์ อ่อนดีสวัสดิ์
ถึงเส้นตรงคันกัน้น้ํา ของหมู่ 5 ก็จะเป็นถนนคอนกรีตตรงหน้าบ้านนางจามรี วงษ์งาม ถ้าเรามีโครงการเร่งด่วนจริงๆ
เราก็ต้องทําการเพ่ิมแผนเพ่ิมเติมใหม่อีกครั้งหนึ่ง เราต้องคุยกับนักที่วิเคราะห์ว่าเราทําโครงการยังไง แต่เหมือนเดิมครับ
เราจะต้องทําปีละ 1 โครงทั่วทุกหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่ 2 หมู่ 1  ซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา ขอบคุณสมาชิก    
ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ หมู่ที่ได้งบประมาณน้อยที่สุดในปีนี้ก็คือหมู่ 8 เพราะว่าเขาได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจมา    
สิบล้านกว่าบาท และได้งบปภ. มาค่อนข้างเยอะ ปีนี้เขาใช้งบประมาณของอบต.แค่แสนกว่าบาทซึ่งน้อยที่สุด แต่เขา
ได้เงินอุดหนุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี หมูไ่หนที่ได้เงินเฉพาะกิจมาคุณไม่มีโครงการเร่งด่วนจริงๆ ก็จะได้เฉลี่ยให้หมู่
อ่ืนๆไป ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบครับ 

  



๑๓ 
 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ในลําดับต่อไปก็จะขอให้นักวิเคราะห์ ได้ชี้แจง
รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 
 

  นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  - เรียนท่านประธานสภา       
ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้นะคะ ก็จะขอเริ่มอธิบายเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ ปีนี้การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ   
ต้องดําเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ     
ที่ออกใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน      
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้อ 5 ยกเลิกรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย รูปแบบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การโอนและที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ แบบคําของบประมาณเพ่ือนําไปประกอบการพิจาณาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่มีความเชื่อมโยงโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่การจัดทําข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป   
 ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตั้งไว้ 34,500,000 บาท รายละเอียดดังนี้  
แผนงานงบกลาง ตั้งไว้เป็นเงิน  11,819,100 บาท  จากหน้าที่ 1-5 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ต้ังไว้เป็นเงิน  6,781,220 บาท  จากหน้าที่ 6-15 
งานวางแผนและสถิติและวิชาการ  ตั้งไว้เป็นเงิน  397,560 บาท  จากหน้าที่ 15-16 
งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้เป็นเงิน  2,167,720 บาท จากหน้าที่ 16-19 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   ตั้งไว้เป็นเงิน  355,320  บาท  จากหน้าที่ 19 
แผนงานการศึกษา   ตั้งไว้เป็นเงิน  1,638,920 บาท จากหน้าที่ 20-22 
งานระดับก่อนวัยเรียน ตั้งไว้เป็นเงิน  5,531,200 บาท จากหน้าที่ 23-28 
แผนงานสาธารณสุข  ตั้งไว้เป็นเงิน  980,040 บาท จากหน้าที่ 29-31 
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน ตั้งไว้เป็นเงิน  103,000 บาท  จากหน้าที่ 32-33 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  ตั้งไว้เป็นเงิน  672,120 บาท จากหน้าที่ 34 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้เป็นเงิน  687,600 บาท จากหน้าที่ 35-37 
งานก่อสร้าง  ตั้งไว้เป็นเงิน  3,336,200 บาท จากหน้าที่ 38-42 
แผนงานการเกษตร  ตั้งไว้เป็นเงิน  300,000 บาท จากหน้าที่ 43 

ในรายละเอียดข้อบัญญัติก็จะมีประมาณนี้ ท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามตรงไหนหรือไมค่ะ ถ้าไม่มี
ขอขอบคุณค่ะ  
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  - มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 หรือไม่ครับ  
 ถ้าไม่มีผมจะขอมติในวาระที่ 1 วาระรับหลักการ ต่อไปเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับ
หลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 



๑๔ 
 

  มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จํานวน 8 เสียง รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ของอบต.จรเข้ใหญ่ งดออกเสียง 1 เสียง 
 

3.6 การเรื่องการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.2566 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 1.คณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 2.คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ผมจะขอหารือกับสภาฯว่า
จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คนครับ เสนอได้ครับ 
 

 นายณัฐพล  ธรรมรัตน์ (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2)   -  เสนอให้แต่งตั้งจํานวน 3 คน มีผู้รับรอง 2 คน  
1. นายชนะพันธุ์ สุดใจ 2. นายสมศักดิ์ มีโฉมงาม 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  มีท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอถือ
ว่าสภาฯมีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน 3 คน นะครับ 
 ในการเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้เสนอชื่อทีละคน และให้มีผู้รับรอง
อย่างน้อย 2 คน และให้ลงมติเลือกทีละคน ผมจะให้เสนอชื่อคนที่ 1 เป็นลําดับแรกต่อไป  
 ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นสมควรเสนอชื่อสมาชิกท่านใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1      
เชิญครับ  
 

 นางอรุณี ทองชาติ (เลขานุการสภาอบต.) -  เสนอชื่อ นายประภาส ราตรีมีชัย เป็นคณะกรรมการ       
แปรญัตติคนที่ 1 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายณัฐพล ธรรมรัตน์ 2. นางวงเดือน จันทกิจ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ท่านอ่ืนจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติที่ประชุมต่อไปครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้ง นายประภาส ราตรีมีชัย สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9          
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

 มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จํานวน 8 เสียง เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายประภาส ราตรีมีชัย 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 งดออกเสียง 1 เสียง 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญครับ 
 

 นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2)  -  เสนอชื่อนายชนะพันธุ์ สุดใจ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม 2. นายสมศักดิ์ มีโฉมงาม 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ท่านอ่ืนจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติที่ประชุมต่อไปครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนายชนะพันธุ์ สุดใจ สมาชิกอบต.หมู่ที่  5 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

 มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จํานวน 8 เสียง เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายชนะพันธุ์ สุดใจ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 งดออกเสียง 1 เสียง 



๑๕ 
 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอเชิญครับ 
 

 นายประภาส ราตรีมีชัย (สมาชิกอบต.หมู่ที่  9)  -  เสนอชื่อนายณัฐพล ธรรมรัตน์  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นางอรุณี ทองชาติ 2. นายสมศักดิ์ ทองแย้ม 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ท่านอ่ืนจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติที่ประชุมต่อไปครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนายณัฐพล ธรรมรัตน์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

 มติที่ประชุม  -  มีมติดว้ยเสียงส่วนใหญ่จํานวน 8 เสียง เห็นสมควรให้แต่งตั้งนายณัฐพล ธรรมรัตน์ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

   นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)    -  ก็เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ 3 คน 
คือ 1. นายประภาส ราตรีมีชัย  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9 
     2. นายชนะพันธุ์ สุดใจ  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 
     3. นายณัฐพล ธรรมรัตน์       สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2  
  

 3.7 เรื่องการก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ระเบียบได้กําหนดไว้ว่าการกําหนดระยะเวลาในการ
นําเสนอคําขอแปรญัตตินั้น จะต้องกําหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะขอให้เลขานุการสภาอบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบฯให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ 
 

นางอรุณี ทองชาติ (เลขานุการสภาอบต.)  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร 
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดและให้สภาท้องถิ่นกําหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมพิจารณาคําขอแปร
ญัตติไว้ด้วย ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 



๑๖ 
 

  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอ
ลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ  

ตามระเบียบฯ ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ดังนั้นหลังเลิกประชุมสภาฯ แล้ว ดิฉันขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง       
3 ท่าน ประชุม ในวันนี้เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.แห่งนี้ เพ่ือดําเนินการเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ และเลขาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป เนื่องจากการเสนอคําขอแปรญัตติ นั้น จะต้องยื่นคําขอแปร
ญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้สภาฯได้กําหนดระยะเวลาในการในการเสนอคํา
ขอแปรญัตติฯ ต่อไปครับ 
 

 นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2)   - สําหรับการกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอคํา
ขอแปรญัตติจากสมาชิกสภาอบต.นั้น ผมขอเสนอกําหนดเป็นวันที่ 16 , 17 , 18 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 3 วัน    
ในเวลาราชการคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ก็รวมแล้ววันละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ก็ถือว่า          
ไม่น้อยกว่า 24 ชม. ตามระเบียบฯ ส่วนวันประชุมเพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติ      
ขอเสนอเป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จรเข้ใหญ่ ขอบคุณครับ 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ตามที่สมาชิกฯหมู่ที่ 2 ได้เสนอระยะเวลาการ      
เสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 16 , 17 , 18 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ       
8.30 น. – 16.30 น. รวม 3 วัน 24 ชั่วโมง และเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่     
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ  
 

มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จํานวน 8 เสียง ให้กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําขอแปร
ญัตติฯ ตามที่เสนอ คือในวันที่ 16 , 17 , 18 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ และประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติ
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - เนื่องจากสภาอบต.จรเข้ใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมสามัญที่ 2/2565 นี้ได้        
จึงจําเป็นที่จะต้องขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2565 โดยจะขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญต่อนายอําเภอบางปลาม้า และผมขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565        
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 
 
 
 
 
 

 




